



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานพัฒนาและฝึกอบรม สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร ๑๓๑๒

ที่ อว ๘๓๙๒(๔)/

วันที่

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง พิจารณาขออำนาจการอนุญาตให้บุคลากรหยุดงานแยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย

เรียน อธิการบดี (ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)

สรุปเรื่อง

๑. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้แพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้าง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕ ฉบับที่ ๒ ขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่ถูกกักแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)

๒. คณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาขออำนาจ ให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มีอำนาจอนุญาตให้บุคลากรหยุดปฏิบัติงาน แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา ๑๔ วัน ตามใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะคลี่คลาย

กฎ/ระเบียบ/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕ ฉบับที่ ๒

๓. กองบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติงาน กักแยกเพื่อสังเกตอาการ เนื่องจากมีอาการเป็นไข้หวัด ไอ มีน้ำมูก มีไข้ หรือระบบทางเดินหายใจ ตามคำสั่งของแพทย์ สามารถกระทำได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เพราะตามประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕ ฉบับที่ ๒ ข้อที่ ๓ ได้ระบุว่า “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ถูกกักแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) ไม่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน โดยไม่ถือเป็นวันลา” และขอแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในระดับต้นได้รับทราบ สำหรับผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ตามบริบท และภารกิจของแต่ละงานหรือรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เห็นควรให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้อนุญาตให้บุคลากรหยุดปฏิบัติงาน โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕ ฉบับที่ ๒ หรือหากเห็นควรประการใดขอได้กรุณามีคำสั่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางจิตติภัสร์ สวัสดิ์)
พนักงานปฏิบัติงาน

อ.ว.
1๖๖๗

คำสั่ง

อ.ว.๓๓
1

5๖๖.63



พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่